

อุเทนถวาย จัดหลักสูตรปริญญาโท เร่งผลิตนายช่าง รุ่นใหม่ พร้อมเปิดรับสมัครแล้วในปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย เปิดหลักสูตรปริญญาโท ปีการศึกษา 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชูจุดเด่นผู้นำด้านการศึกษา และวิชาชีพ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของการเติบโตทางธุรกิจในวงการก่อสร้าง สร้างความมั่นใจในศักยภาพความพร้อมทุกด้านทางวงการก่อสร้าง สถาปัตย์ ด้วยการเรียนการสอนที่เข้มข้นตลอดหลักสูตร

นายสีบพงศ์ ม่วงชู รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย กล่าวว่า อุเทนถวายได้สะสมความรู้และประสบการณ์การเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์มานานกว่า 80 ปี โดยมีเป้าหมายในการก้าวเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านงานช่าง ของเอเชีย ซึ่งอุเทนถวายมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ ของตลาด จึงได้เปิดโอกาสทางการศึกษาจัดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ด้วยกัน 3 สาขา ได้แก่ สาขาการจัดการบริหารงานก่อสร้าง สาขาวิศวกรรมโยธา และสาขาการจัดการโลจิสติกส์ เน้นการศึกษาแนวทฤษฎีและการปฏิบัติ วิชาชีพ และการศึกษาพิเศษ เพื่อเร่งผลิตนายช่างที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดในขณะนี้ และพัฒนาด้านงานช่างให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

“จุดเด่นของหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ทั้ง 3 สาขา เป็นหลักสูตรที่มีความเข้มข้นทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ อาทิ สาขาการจัดการบริหารงานก่อสร้าง ทำให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา และนำไปประยุกต์ใช้ได้ ในชีวิตจริงในงานช่างก่อสร้าง ,สาขาวิศวกรรมโยธา ทำให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการทักษะความรู้ใช้ได้จริงในการ ทำงาน เพราะเน้นให้ผู้เรียนเป็นนักคิด นักประดิษฐ์ และนักวิจัยโดยตรง และสาขาสุดท้าย คือ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากรรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการค้าที่มีการขยายตัวขึ้นจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้อย่างสมบูรณ์แบบ อีกทั้ง การเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในแวดวงวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั้งใน และต่างประเทศ มาร่วมเป็นผู้สอนอีกด้วย

”นายสีบพงศ์ กล่าวเพิ่มเติม

นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้มีโอกาสศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน สร้างเครือข่ายให้กับนักศึกษา และสิ่งสำคัญที่สุดที่มหาวิทยาลัยต่อย้ำและปลูกฝังให้กับนักศึกษาทุกคน คือ การมีคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม นอกเหนือจากความเป็นเก่งเฉพาะทางแล้วต้องมีความดีควบคู่กันไปด้วย” นายสีบพงศ์ กล่าวเพิ่มเติม

สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าเรียน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการและการวิจัย โทร.02-252-7029 ต่อ 57
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.uthen.rmutto.ac.th